

Rotary



สโมสรโรตารีสุพรรณบุรี

Rotary club of Suphanburi

ปีที่ 46 ฉบับที่ 8 วันพุธที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2560

นายก สมชัย โสภาศรีพันธ์

นายกสโมสรโรตารีสุพรรณบุรี ปีบริหาร 2560-2561

“โรตารี มุ่งมั่นสร้างสรรค์”

รายงานการประชุมประจำสัปดาห์

เริ่มประชุม เวลา 20.00 น.

วาระที่ 1 นายสมชัย โสภาศรีพันธ์
นายกสโมสรโรตารีสุพรรณบุรี เปิดประชุม



วาระที่ 2 รท.กำจร ศรีวราสาสน์
ปฏิคมแนะนำแขกที่มาเยี่ยมสโมสร



@ วันนี้เป็นการประชุมประจำสัปดาห์ พุธที่ 23 สิงหาคม 2560 โดยการนำของ นายสมชัย โสภาศรีพันธ์ ภายใต้คำขวัญ “โรตารีมุ่งมั่นสร้างสรรค์ ROTARY MAKING A DIFFERENCE ยินดีต้อนรับและขอแนะนำแขกที่มาเยี่ยมสโมสรในวันนี้คุณเฉชา คุณอรทัย รักกิจการพูด ขอขอบคุณครับ

วาระที่ 3 ข่าวจากเลขที่ ๑ ผชก.นพ.จรรยาพงศ์ บรรณรัตน์



ข่าวจากเลขที่ @ ข่าวการไปร่วมกิจกรรมกับสมาคมศิษย์เก่าสถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตในวันที่ 11 สิงหาคม 2560 เวลา 17.00 น.-21.00 น. มีสมาชิกของเราไปร่วมหลายท่าน ได้แก่ อผก.ไพโรจน์ จิระเสวีจินดา , อผก.นพ.พรชัย บุญแสง , อน พุดศักดิ์ รุ่งโรจน์ชัยพร , อน.ศิริะ รุ่งเรืองศรี , อน.บัณฑิต เสงวัฒนา อน.กวางสุข อนุกุลวัฒนา, ผชก.นพ.จรรยาพงศ์ บรรณรัตน์ , อน.ทวีชัย ชัยสุวรรณ , อน.ทรงศักดิ์ เอื้อเสริมกิจกุล , รท.มัญญู ศรีสุพรรณถาวร , รท.สมชาย สุจริตเศรษฐเมธา , รท.คัชพนธ์ นนทเดชะ , รท.มารุต ศรีศักดิ์ , รท.ไพศาล ปิณิจเสถิกุล , รท.วัลลภ แสงอำนาจเดช , นย.สมชัย โสภาศรีพันธ์ , แอนน์เจลา อนุกุลวัฒนา และแอนน์สอาด โสภาศรีพันธ์ ซึ่งได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี @ ผมได้เสนอท่านนายกจัดการแข่งขันฟุตบอลสโมสรโรตารีสุพรรณบุรี จูเนียร์คัพ ครั้งที่ 2 ณ สนามวิวิสपोर्ट ของท่าน รท.แสงชัย อำนวยวัฒนกุล ได้รับความช่วยเหลือจากท่าน รท.แสงชัย อำนวยวัฒนกุล ประสานงาน



@ เป็นเวลา 37 ปี อยู่สุพรรณตลอดจนเป็นเขตสุพรรณครับ มีอะไรให้ผมรับใช้บอกครับ และหากมีโอกาสผมคงได้เป็นโรแทเรียนของสโมสรโรตารีสุพรรณบุรี ขอขอบคุณครับ

ภาพบรรยากาศการประชุมประจำสัปดาห์



วาระการประชุมประจำสัปดาห์ ครั้งต่อไป วันพุธที่ 27 กันยายน 2560 ณ โรงแรมสองพันบุรี

วาระที่ 1 นายกสโมสรเปิดประชุม

วาระที่ 2 ปฏิคมแนะนำแขกที่มาเยี่ยมสโมสร

วาระที่ 3 วันครบคร้ว

วาระที่ 4 มิตรภาพวันคล้ายวันเกิด

วาระที่ 5 นายกสโมสรกล่าวขอบคุณและปิดประชุม

เราก็ไปกรอกรายละเอียดแล้วเรากด Rotary Show Case ข้อมูลก็ไปปรากฏที่เว็บไซต์หลักของโรตารีสากลเลยครับ พอสมัครไหนไปกดที่ Rotary Show Case ก็จะเห็นของสุพรรณบุรีลอยขึ้นมาได้ซึ่งในนั้นก็จะมีส่วน ร้อย เป็นพันธโครงการ ซึ่งผมได้กดเข้าไปดูก็มีของอินเดีย ที่ทำโครงการเพื่อเด็กยากจนมีกันมากมายเลยครับ หากเนื้อหาเป็นภาษาอังกฤษ มันมีปุ่มกดเราสามารถเลือกภาษาได้ครับ ซึ่งข้อดีคือหากมีสโมสรอื่นๆที่สนใจ เห็นว่าโครงการที่เราทำดีก็จะสามารถติดต่อและให้การสนับสนุนสโมสรของเราได้ เราเลือกประเทศที่จะดูได้ โรตารีสากลก็พยายามพัฒนา ไม่อยากอยู่ยงคงกระพันที่ ซึ่งก่อนที่ผู้ว่าการภาคจะมาเยี่ยมสโมสรอย่างเป็นทางการเราต้องกรอกข้อมูลให้เสร็จ ถามว่าไม่ทำไม่ได้หรือไม่ไม่ได้ครับเพราะเป็นโปรแกรมที่กำหนดไว้ ขอบขอบคุณครับ

อน.ศิระ รุ่งเรืองศรี กล่าว



@ เนื่องจากว่า ท่านว่าที่ร้อยตรี สุพิพัฒน์ จงพานิช ซึ่งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายที่ทำงาน ท่านจะเกษียณในเดือนนี้เนื่องจากท่านกับโรตารีของเราเป็นกันเองทุก ๆ ครั้งที่เรามีงานท่านมาร่วมงานกับเราทุกครั้งเช่นงานสถาปนาท่านไม่เคยขาด ผมในนามนายกสมาคมตั้งฮั่วฮวยก๊วงพร้อมด้วยกรรมการ 40-50 ท่าน พร้อมด้วยสมาชิกของสโมสรโรตารีสุพรรณบุรี ที่เป็นที่ปรึกษาของสมาคม เราได้ปรึกษากันว่าเราจะเลี้ยงส่งท่านผมได้ปรึกษากับนายกแล้วเป็นวันที่ 20 กันยายน 2560 นี้ครับ ที่ร้านอาหารเรือนไทย ขอเรียนเชิญมวลมิตรทุกท่านไปร่วมงานเพื่อท่านจะได้เห็นเราอย่างพร้อมเพรียง สมกับที่ท่านมาร่วมงานเราทุกครั้ง ถือเป็นการเลี้ยงท่านเป็นครั้งสุดท้าย ขอบขอบคุณครับ

คุณเดชา รักกิจการกุล กล่าวความรู้สึก



@ สวัสดีครับ ผมนายเดชา รักกิจการกุล รับราชการอยู่ที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุพรรณบุรีรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ท่านนายกสมชัย โสภาศรีพันธ์ ได้เชิญมาร่วมประชุมกับโรตารีสุพรรณบุรีครับ ผมรับราชการที่จังหวัดสุพรรณบุรีมาตั้งแต่ พ.ศ.2524

ช่วยเหลือจากท่าน รร.แสงชัย อำนวยวัฒนกุล ประธานงาน ปีนี้จะทำการแข่งขัน 4 รุ่น คือ รุ่น 8 ขวบ , รุ่น 10 ขวบ , รุ่น 12 ขวบและรุ่น 14 ขวบ โดยจะเริ่มแข่งขันในวันที่ 16 กันยายน 2560 ประมาณ 4 สัปดาห์จะสิ้นสุดการแข่งขัน ค่าสมัครทีมละ 2,000 บาท รุ่นละ 10 ทีม เรียนเชิญทุกท่านไปร่วมงานโดยมีนายกฯ เป็นผู้เปิดการแข่งขัน @ ผมขอแจ้งข่าวมงคลสมรสของลูกสาวผมขอเรียนเชิญมวลมิตร โรตารีเรียนในวันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560 ในช่วงเช้า 08.00 น.มีพิธีหมั้นที่ห้องนี้ครับ และตอนเที่ยงย้ายมาห้องประชุมใหญ่ประมาณ 20 โต๊ะก็ขอเรียนเชิญทุกท่าน ขอบขอบคุณครับ

วาระที่ 4 ข่าวจากนายก สมชัย โสภาศรีพันธ์



@ การเตรียมความพร้อมในการต้อนรับผู้ว่าการภาคที่จะมาตรวจเยี่ยมอย่างเป็นทางการในวันที่ 17 มกราคม 2561 มีเวลาประมาณ 3 เดือน ในการเตรียมรายงาน การตั้งเป้าหมายของกิจกรรมด้วย ซึ่งในวันนี้ได้เชิญท่าน อน.ไกรวุฒิ สิตลกาญจน์ มาบรรยายให้ทุกท่านได้รับฟังอีกสักครู่ @ วันที่ 11 กันยายน 2560 สโมสรโรตารีนครปฐมจัดงานเชิดชูเกียรติ อดีตนายกขอเชิญสมาชิกสโมสรโรตารีสุพรรณบุรี ร่วมงาน 1 โต๊ะ แต่งกายผ้าไทยเป็นผ้าไหมนะครับรถออกจากโรงพยาบาลพรชัย เวลา 15.30 น. @ วันที่ 20 กันยายน 60 สมาคมตั้งฮั่วฮวยก๊วงเลี้ยงส่งผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อแสดงความยินดีที่ท่านเกษียณ ผมได้สำรองโต๊ะไว้ 2 โต๊ะ สำหรับสโมสรโรตารีสุพรรณบุรี แต่ถ้ามากกว่านี้ก็ยินดีรับท่านศิระ รุ่งเรืองศรี แจ้งไว้ ก็ขอเรียนเชิญมวลมิตร โรตารีเรียนทุกท่านไปร่วมงานนี้ ขอบขอบคุณครับ

สนเทศอาชีพ โดย อน.บัณฑิต เสงวัฒนา



@ ผมได้รับเกียรติมาสนเทศวันนี้ ซึ่งเราจะมาทำความรู้จักคันพะยุง จัดเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ผลัดใบช่วงสั้น ๆ มีลักษณะคล้ายกับต้นประดู่ โดยมีความสูงของต้น ไม่ถึง 25 เมตร เมื่อโตเต็มที่ลำต้นจะมีลักษณะเปลาตรง เปลือกด้านในเป็นสีน้ำตาลแกมสีเหลือง เนื้อไม้เป็นสีแดงอมม่วงถึงแดงเลือดหมูแก่ เนื้อละเอียด มีความแข็งแรงทนทาน มีแก่นหอมร้อนและมีรสขมฝาดเล็กน้อย การขยายพันธุ์ที่นิยมทำกันคือ การนำ

เมล็ดมาเพาะให้เป็นต้นกล้า ซึ่งเป็นวิธีที่สะดวกและนิยมกันมาก สามารถขึ้นได้ในดินทุกชนิด ทนแล้งได้ดี ต้นพะยุงเป็นพันธุ์ไม้ที่มีถิ่นกำเนิดในประเทศเมียนมา ลาว กัมพูชาและเวียดนาม ในประเทศไทยพบขึ้นกระจายทั่วไปตามป่าเบญจพรรณขึ้น ป่าดิบแล้งป่าราบ ป่าโปร่ง และขึ้นประปรายทั่วไปทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือในพื้นที่สูงจากระดับน้ำทะเล 100-300 เมตร ต้นพะยุงจะออกดอกในช่วงประมาณเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคม **สรรพคุณของพะยุง** (1) ตำรับยาพื้นบ้านอีสานจะใช้เปลือกต้นหรือแก่นพะยุง นำมาผสมกับแก่นสนสามใบ แก่นจันทน์ และแก่นแสมสาร ใช้ต้มกับน้ำดื่มเป็นยาแก้มะเร็ง (เปลือกต้น, แก่น) (2) รากใช้เป็นยารักษาอาการไข้พิษเชิงซิม (3) เปลือกนำมาต้มเอาแต่น้ำ ใช้เป็นยาอมรักษาโรคปากเปื่อย ปากแตกกระแหว่ง (4) ยางสดใช้เป็นยาทาปาก รักษาโรคปากเปื่อย (5) ยางสดใช้ทาแก้เท้าเปื่อย ขอบคุณครับ

สนเทศโรตารี โดย อน.ไกรวุฒิ สีตลกาญจน์



@ วันนี้เป็นอีกวาระหนึ่งที่ได้รับเกียรติจากสโมสรโรตารีสุพรรณบุรี มาพูดเกี่ยวกับ My Rotary, Rotary Club Central และ Rotary Show Case ผมจำได้ว่ามาพูดเรื่องนี้ครั้งหรือสองครั้งแล้วก็มาพูดอีกสักครั้งเพื่อความรู้กับทุกมวลมิตร โรแทเรียน My Rotary คืออะไร ต้องย้อนไปสมัยก่อนมวลมิตรโรแทเรียนเราเองการติดต่อสื่อสารกันค่อนข้างยากเพราะเมื่อก่อนไม่มีการใช้อินเทอร์เน็ต หรือเครื่องมือสื่อสารที่ไวเหมือนทุกวันนี้ เมื่อ 1-2 ปีที่ผ่านมา โรตารีสากลก็พยายามคิดโปรแกรมขึ้นมาคือ My Rotary คือโปรแกรมที่โรตารีสากลต้องการให้พวกเราทุกคนที่เป็นสมาชิกทั่วโลกเข้าไปลงทะเบียนใน My Rotary เพื่อแสดงตัวเอง ว่าพวกเราเป็นสมาชิกของโรตารีสากล โปรแกรมนี้ง่ายๆ มีกรอกประวัติ มีอีเมล มีพาสเวิร์ดพอเราลงทะเบียนเรียบร้อยโรตารีสากลสามารถเช็คได้ว่าเราเป็นสมาชิกโรตารีสากล ข้อมูลต่างๆ ที่เป็นของเรา มีชื่อ สกุล ที่อยู่ ประวัติของการบริจาคต่างๆ ที่เราบริจาคให้โรตารีสากลตลอดเวลาที่เราเป็นสมาชิก บางท่านอาจสงสัยว่าเราเป็นสมาชิกมา 10-20 ปี เราบริจาคมาทุก ๆ ปี เราได้บริจาคไปเท่าไร เมื่อก่อนค่อนข้างยากต้องสอบถามไปยังศูนย์โรตารีที่กรุงเทพฯ ฯ ศูนย์โรตารีต้องสอบถามไปที่โรตารีสากล แต่ปัจจุบันนี้ง่ายมาก ยังมีอีกอย่างหนึ่งคือ Rotary Club Central คืออะไร เมื่อหลายปีก่อนที่จะมีประชุม

โปรแกรม My Rotary ท่านอดีตนายกเก่า ๆ คงจำได้ตอนที่เราไปประชุมคณะกรรมการบริหารช่วงแรก ๆ พอประชุมเสร็จทุกสโมสรมีต้องมานั่งคุยกัน มาเขียนในกระดาษว่าปีนี้จะทำอะไร จะเพิ่มสมาชิกกี่คน จะมีโครงการอะไรบ้าง จะบริจาคกันเท่าไร ข้อมูลตรงนี้เองอยู่ในกระดาษ บางส่วนนายกเก็บไว้ และต้องก๊อปปี้เพื่อให้ผู้ช่วยผู้ว่าการภาคเก็บไว้ เวลาผู้ว่าการภาคมาเยี่ยมสโมสร ผู้ช่วยผู้ว่าการภาคก็ต้องนำมาให้ผู้ว่าการภาคได้เห็น ผู้ว่าการภาคก็จะนำข้อมูลเหล่านั้นมาคุยกับนายกสโมสรในการประชุมคณะกรรมการบริหารว่าสโมสรได้ดำเนินการอะไรไปบ้างและนายกทำอย่างนั้นหมด ในสมัยที่ผมเป็นนายกสโมสรโรตารีสุพรรณบุรี ผมเองเป็นแบบนี้จริง ๆ เวลาผ่านไปหลายปีผมว่าสโมสรทำอะไรไปบ้าง กิจกรรมบางกิจกรรมเป็นกิจกรรมที่ดีมีประโยชน์ทุกคนลืมหมด เพราะฉะนั้นโรตารีสากลก็พยายามเปลี่ยนเรื่องเหล่านั้นให้ดีขึ้นโดยมีโปรแกรม ๆ หนึ่งเรียกว่า Rotary Club Central ซึ่งคล้ายกับแผนของสโมสรแทนที่จะเขียนในกระดาษ เรามาลงในคอมพิวเตอร์ในโปรแกรม Rotary Club Central ทุกอย่างเหมือนเดิมเพียงแต่เรานำมาลงในคอมพิวเตอร์ สมาชิกปีนั้นท่านนายกวางแผนไว้ว่าจะเพิ่มกี่คน เราก็ไปกรอกว่าเราจะเพิ่มเท่าไร บริจาคเงินปีนี้จะบริจาคเท่าไร ปีนี้สโมสรเราทำกิจกรรมอะไรบ้าง เรามีกิจกรรมเยาวชนอะไรใหม่ YE เราก็กรอกลงไป Rotary Club Central ในเบื้องต้นแล้วตอนปลายสมัยเราก็คงมาคิดว่าเราทำได้หรือไม่ เราก็กรอกได้อีก ข้อมูลที่เรากรอกมันก็จะอยู่ใน Rotary Club Central ตลอดไป ปีต่อไปหรืออีก 2-3 ปีต่อไปท่านนายกท่านใหม่ที่จะเข้ามาดูว่าในสมัยก่อน ๆ ทำกิจกรรมอะไรมาบ้างก็สามารถเปิดดูย้อนหลังได้ เพราะว่าข้อมูลเหล่านั้นก็ยังคงอยู่ และยังทำเป็นกราฟให้เรียบร้อยเลยนะครับว่ามีบริจาคเท่าไร เพิ่มขึ้นลดลงจะมีกราฟแสดงให้เราเห็นอย่างชัดเจนแต่ใน Rotary Club Central สมาชิกไม่สามารถเข้าไปแก้ไขได้ มีอยู่เพียงแค่ 6 คนที่สามารถเข้าไปแก้ไขได้คือ นายกสโมสร เลขานุการสโมสร ประธานสมาชิกภาพ ประธานมูลนิธิ เทรนนิ่งและเจ้าหน้าที่สโมสรไม่เกี่ยวกับเลขฯ ซึ่งแล้วแต่ว่าสโมสรจะแต่งตั้งใคร ส่วนสมาชิกท่านอื่น ๆ ได้เพียงแค่ดูข้อมูลของตัวเองเท่านั้น ซึ่งทั้ง 6 ท่านค่อนข้างมีสิทธิพอสมควรสามารถลบชื่อสมาชิกเพิ่มชื่อได้ ดังนั้นก็ต้องใช้ความรอบคอบพอสมควรเมื่อสโมสรกรอกข้อมูลโครงการต่าง ๆ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จะมีเพียง 6 คนที่สามารถเข้าไปดูได้ แต่โรตารีสากลไม่อยากจะให้โครงการดี หายไป

